

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 303 (11/2565)

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

และประชุมผ่านระบบ Zoom Video Conference

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. สถานการณ์โควิด19 ในประเทศไทย

การกลายพันธุ์ใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่หลายท่านคงได้ทราบข่าว ทั้ง XBB BQ.1 โดยยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อฯ ว่าก่อให้เกิดอาการรุนแรง ซึ่งโรคโควิด19 อาจะกลายพันธุ์ออกไปเรื่อย ๆ ในอนาคต และหลายท่านคงเคยได้ยินเรื่อง Bivalent Vaccine เป็นวัคซีนครอบคลุมเชื้อโควิด19 ทั้งสายพันธุ์เดิม Alpha, Beta, Delta, Gamma และสายพันธุ์ใหม่ Omicron ซึ่งเริ่มฉีดในอเมริกาแล้ว โดยได้รับการรับรองให้ฉีดมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 สำหรับคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2565 เริ่มฉีดให้กับเด็กอายุ 5 ปี ขึ้นไป แต่ว่า Bivalent Vaccine เป็นช่วงสิ้นสุด Phase 2 ไปแล้ว คงต้องติดตามข่าวสารว่าจะนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยได้หรือไม่ เพราะเมื่อมีการกลายพันธุ์ของเชื้อฯ เช่น BA5 ระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคนจะ Detect เชื้อโรคมามากกว่าเดิม จึงอาจทำให้เกิดการติดเชื้อ ซ้ำได้ อย่างไรก็ตาม ไม่น่ากังวลเท่ากับการเป็น Long COVID และอนาคตอาจเกิดการกลายพันธุ์ที่กลับมารุนแรงได้ แต่ระดับความรุนแรงหลังจากนี้ จะขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคน จึงยังคงส่งเสริมให้ทุกคนได้รับวัคซีน และประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับวัคซีนแล้ว ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ หากวิทยาการทางการแพทย์สามารถถอดรหัสพันธุกรรมของโรคได้ก็คงจะสามารถผลิตวัคซีนได้

ในส่วนของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดควบคู่กันได้ โดยมีระยะห่าง 1-2 สัปดาห์ จากการฉีดวัคซีนโควิด19 และผู้สูงอายุควรได้รับวัคซีน เนื่องจากมีความจำเป็น

2. การผลักดันเรื่องการผลิตสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการหารือร่วมกันกับหลายคณะที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินการประชุม จากที่ได้มีโอกาสไปบรรยายและได้หารือกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความสนใจโปรเจกต์นี้ จึงจะนำคณะทำงานนี้หารือต่อรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา ช่วงหลังเสร็จสิ้นการประชุม APEC 2022 เพื่อให้ภาคเอกชนมั่นใจว่าเป็นโครงการที่กระทรวงรับทราบและสนับสนุนอยู่ ในอนาคตจะมีการประชุม 2 Platforms คือภาค Demand (ภาคเอกชน) และภาค Supply (นักวิจัย) มา Matching กัน อาจจะมีผู้แทนธนาคารเข้าร่วมรับฟัง เพื่อนำไปสู่โอกาสของการปล่อยกู้เงินลงทุน ซึ่งได้หารือกับศาสตราจารย์ ดร.คันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในเบื้องต้นเพื่อจะให้ความช่วยเหลือต่อไป และได้มอบหมายให้คณะทำงานหารือกัน เพื่อวางแผนการทำโครงการ และชักชวนก่อนนำเสนอต่อรัฐมนตรีฯ ต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ดุศฎี สงวนชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร และฝ่ายตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ ได้รับทราบข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างยิ่ง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.เกสัชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ร่วมศึกษาดูงานด้วย สรุปโดยย่อได้ดังนี้

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ระบบบัญชี 3 มิติ ซึ่งเป็นระบบที่ดูได้เฉพาะการเงิน การบัญชี และแผนงาน ซึ่งผู้บริหารไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ จึงมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการนำระบบ ERP มาใช้อย่างเร่งด่วน อาจตั้งคณะทำงานหรือมอบหน่วยงานที่รับผิดชอบหาข้อมูลเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ว่าจะพิจารณาใช้โปรแกรมอะไร ตัวอย่างเช่นโปรแกรม SAP ที่จะมีค่าใช้จ่ายทุก Transaction และทุก User

และจากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทราบว่าปัจจุบันกระทรวงการคลัง ใช้โปรแกรม Oracle เนื่องจากไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือน SAP และการใช้ Oracle สามารถพัฒนารูปแบบการใช้งานได้เอง และกระทรวงการคลัง ได้เปลี่ยนแปลงโดยประกาศใช้ระบบ New GFMS Thai ในไม่ช้า มหาวิทยาลัยนเรศวรควรต้องใช้ระบบ ERP อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการเข้าดูข้อมูลในระบบได้ทั้ง บัญชี งบประมาณ บุคคล แผนงาน และสินทรัพย์ ฯ เมื่อฝ่ายตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง จะเข้าไปดูข้อมูลและตรวจสอบ ก็สามารถส่งให้ผู้ตรวจสอบจากภายนอกได้อย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยมหิดล มีฝ่ายตรวจสอบเรียกว่า ศูนย์ตรวจสอบของมหาวิทยาลัย คณะของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรายได้มากกว่า 500 ล้านบาท หน่วยงานนี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานได้เป็นอย่างดี จะมีการประสานและตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบ ERP

**ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย** แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

ได้รับเชิญจากอธิการบดี Monash University, Australia ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับที่ 39 ของโลกจากการจัดอันดับของ U.S. News & World Report และอันดับที่ 44 จากการจัดอันดับของ Time Higher Education เพื่อร่วมหารือและรับประทานอาหาร ร่วมกับคณะรัฐมนตรีสิงคโปร์ ณ ประเทศสิงคโปร์ ในประเด็นที่รัฐบาลสิงคโปร์ นำงานวิจัยเรื่อง The World Mosquito Program ของ Monash University เข้าไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องยุง ที่ทำให้เกิดปัญหาโรคสำคัญ 4 โรค ทั้งนี้ ได้หารือและเสนอขอให้ช่วยเหลือประเทศไทยอย่างเป็นทางการ จึงเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร Monash University เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก ด้าน Pharmacy หากมหาวิทยาลัยนเรศวรต้องการให้ช่วยเหลือเพื่อสร้างโอกาสต่าง ๆ ขอให้แจ้งได้ ยินดีประสานงานให้

**รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์** แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

ได้มีโอกาสเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอนำเรียน สรุปดังนี้

กรรมการทั้ง 3 ชุด ต้องทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ อาจต้องมีการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) กรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย เป็น Oversight Committee ทำหน้าที่กำกับดูแลและออกนโยบายชี้นำทิศทาง มีการทำงานร่วมประสานกัน 2) Steering Committee มีอธิการบดีและรองอธิการบดี เป็นกรรมการ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการอยู่ ทำให้เกิดการส่งต่อขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจว่า Oversight Committee หรืออย่างไรหรือกำหนดนโยบายทิศทางอย่างไร เพื่อถ่ายทอดออกเป็นนโยบายให้แก่ระดับปฏิบัติ คือ 3) Working Committee ได้แก่หน่วยงานระดับกอง ดังตัวอย่างที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ที่ทำงานใกล้ชิดกับ Steering Committee เพื่อสื่อสารข้อมูลทั้ง 2 ทาง มีการกำกับดูแลและสื่อสารกับประชาคมในมหาวิทยาลัย เพื่อรับนโยบายออกมาและสร้างสรรค์เป็นกิจกรรม 4) Implementation Team ทำหน้าที่ดำเนินการรับนโยบายไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

จากการดูงานได้เห็นการเชื่อมโยงทั้งหมด และเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรก้าวเข้าสู่การใช้ระบบ ERP ทั้งนี้ ขอชี้แจงว่าระบบ 3 มิติในในระดับปฏิบัติสามารถเข้าดูข้อมูลได้ รวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพียงแต่ระบบ 3 มิติ จะสะท้อนการบริหารได้เพียง 3 มิติ แต่ระบบ ERP ได้ถึง 7 มิติ หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบให้เหมาะสม ซึ่งคงต้องมีการเรียนรู้จากหลาย ๆ แห่ง เนื่องจากเป็นการลงทุนก้อนใหญ่ เป็นทิศทางที่มหาวิทยาลัยจะต้องก้าวไป

#### **ดร.พิจิตต์ รัตตกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ** แจงที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้

จากการศึกษาดูงานของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้เก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และได้มีการหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ในเบื้องต้นว่า ควรหารือต่ออธิการบดี เห็นควรให้มีการมอบหมายผู้ทำหน้าที่โดยตรงจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องธรรมาภิบาลฯ บริหารความเสี่ยง และตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการ ทั้ง 3 ชุด ที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย มีการประสานกันระหว่างมหาวิทยาลัยและทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

อีกประการหนึ่ง ควรมีการหารือกันระหว่างคณะกรรมการ 3 ชุดที่สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำร่างมาตรฐาน 7 เสาหลักตามความเห็นของคณะกรรมการความเสี่ยงแล้ว และเมื่อไปดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว คิดว่าน่าจะต้องมีการปรับปรุง จึงขออนุญาตนัดหมายหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

#### **ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา** นายสภามหาวิทยาลัย สรุปให้เป็นมติ ดังนี้

ถือเป็นเรื่องที่ดีของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพราะมีหลายมหาวิทยาลัยนำระบบ ERP มาใช้งานแล้ว จึงควรไปศึกษาจากหลาย ๆ แห่ง เพื่อเรียนรู้และนำมาต่อยอด และสุดท้ายต้องมาหารือร่วมกัน และวางโครงสร้างที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอให้เป็นมติจากสภามหาวิทยาลัยให้ฝ่ายบริหาร เตรียมการนำระบบ ERP ที่เหมาะสมมาใช้ในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน และรายงานความคืบหน้าให้สภามหาวิทยาลัย รับทราบและเพื่อให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยให้ดำเนินการวิเคราะห์ตามสภาพความเป็นจริงที่เหมาะสมกับทั้งปัจจุบันและอนาคตอย่างน้อย 5 ปี

ในจังหวะนี้ คิดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่กำลังจะก้าวกระโดดและเติบโตทางด้านงบประมาณ ในเวลาอีกไม่นานที่จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สิ่งที่จะเข้ามารองรับทางด้านนี้ จึงต้องเป็นการรองรับเพื่ออนาคต

การทำงานของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ในการวางโครงสร้างและรูปแบบการเชื่อมโยงการทำงาน รวมทั้งการวางแผนหารีร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กรรมการเสนอแนะนั้น ขอให้มีการสรุปให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ สภามหาวิทยาลัยจะเห็นว่ากระบวนการทำงานมีการดำเนินการอย่างไร การบริหารจัดการ การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบด้วย เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นคณะแรกที่นำเอาระบบ ERP มาใช้เมื่อปี 2545 ขณะนั้นต้องพิจารณาเลือกระหว่าง SAP และ Oracle ซึ่ง Oracle ไม่มี HR Module จึงตัดสินใจใช้ SAP ทั้งที่ Oracle มีความ Friendly design มากกว่า แต่ปัจจุบันนี้หลายอย่างได้เปลี่ยนไป โปรแกรมมีการพัฒนามากแล้ว ในปี พ.ศ.2546 กว่า 400 ล้าน ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลลงทุนวางระบบเครือข่าย Fiber Optic ใหม่ทั้งหมด และงานโรงพยาบาลมีความซับซ้อน หลากหลาย สุดท้าย เราต้องปรับตัวเองเข้าหาระบบด้วย

ขอฝากให้นำกลับมาเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายใน 3 เดือนนี้ ขั้นตอนที่จะนำระบบ ERP เข้ามานั้น ควรเริ่มจากการทำ Workflow and document flow analysis ใหม่ทั้งหมด และแก้ไขอะไรที่ Redundant ก่อนนำไปพิจารณาว่าระบบ ERP ไດเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

### มติที่ประชุม

1. มอบฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์การเตรียมการนำ ERP ที่เหมาะสมมาใช้ในมหาวิทยาลัยนเรศวร และให้รายงานความคืบหน้าให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ภายใน 3 เดือนถัดไป โดยให้วิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง ที่เหมาะสมกับทั้งปัจจุบันและอนาคตของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 5 ปี และให้มีทิศทางการวิเคราะห์โดยการนำ Workflow and document flow analysis และวิเคราะห์กระบวนการที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นของ Workflow and document flow ออกไป ก่อนพิจารณาการจะใช้ระบบ ERP ต่อไป

2. ขอให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันในแต่ละส่วน พร้อมทั้งสรุปและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1) มหาวิทยาลัยได้จัดหาคอมพิวเตอร์พกพา Microsoft Surface พร้อมปากกา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยยืมใช้งาน ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมแทนเอกสารพิมพ์ประชุม ผ่าน Link เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

2) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พิจารณาแปรญัตติและเห็นชอบให้ปรับลดจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จาก 18 ท่าน เหลือ 12 ท่าน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ละมาตรา ขณะนี้พิจารณาถึงมาตราที่ 23 จากทั้งหมด 97 มาตรา

3) คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการแข่งขัน Food Innopolis Innovation Contest 2022 จัดโดย สวทช. จำนวน 2 ทีม และได้รับรางวัล 2 ประเภท ในผลิตภัณฑ์ NU Egg เต้าหู้ก้อนไข่ขาวในน้ำพะโล้ และ Eggie Cheese จากไข่ขาว ซึ่งนำมาเป็นอาหารว่างของที่ประชุมในวันนี้ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการเจรจากับนักลงทุนแล้ว และมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจดสิทธิบัตร

4) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ Databased แบบ Dashboard (Power BI) เพื่อเป็น Decision support system ด้านข้อมูลการบริการวิชาการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับเงินรายได้จากการบริการวิชาการค่อนข้างมาก และพบปัญหาเรื่องการแนบเอกสารสัญญาฯ ซึ่งมีเอกสารมากเกินไปที่จะต้องแนบ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลการบริการวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ทราบได้ว่าคณะไหนเป็นคณะที่มีการบริการวิชาการ และมีเงินทุนด้านบริการวิชาการมากที่สุด จึงจะเริ่มใช้งานระบบ Databased นี้ โดยจะนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

5) มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conferecne 2022 ในหัวข้อ Higher Education Reshaping for Resilience in Post COVID-19 Era ในระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทง ขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและเป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ “Higher Education Reshaping for Resilience Policies” ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยการบันทึกเทปเนื่องจากท่านๆ ติดภารกิจในวันและเวลาดังกล่าว

## ระเบียบวาระที่ 2

## เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

### ระเบียบวาระที่ 2.1

### การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 302 (10/2565)

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565

### มติที่ประชุม

1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 302 (/2565) เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 จำนวน 61 หน้า โดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม
2. ในร่างรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) ให้ใส่เส้นลายน้้ำทุกหน้าเป็น ‘ลับ’

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุตสังข์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมโดยขอรับทราบ การพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 302 (10/2565)  
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 (วาระลับ)  
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ)  
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

1. รับทราบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายพีระ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด การปฏิบัติงานครบรอบปีที่ 3 วาระที่ 1 (31 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2565)
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  
มอบคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาของหน่วยงานในอนาคตต่อไป
3. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเพื่อแจ้งผลรายงานการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และเผยแพร่รายงานการติดตามประเมินผลฯ ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ให้กับคณะกรรมการประจำสำนักฯ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องของคณะฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

1. รับทราบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ การปฏิบัติงานครบรอบปีที่ 3 วาระที่ 1 (25 มกราคม 2562 - 24 มกราคม 2565)
2. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการ ดังนี้
  - 1) พิจารณาการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนการสอนด้านการแพทย์สมัยใหม่และแพทย์แผนไทยไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นโอกาสทางการศึกษา วิจัย และการให้บริการแบบบูรณาการของทั้ง 2 ส่วน

2) พิจารณาปรับเปลี่ยนการจัดตั้งหน่วยที่ให้บริการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและพันธกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจมาตรฐานหรือการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานหรือแหล่งทุนภายนอกในอนาคตต่อไป

3. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำหนังสือถึงคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อแจ้งผลรายงานการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเผยแพร่รายงานการติดตามประเมินผลฯ ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ให้กับคณะกรรมการประจำคณะฯ บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน ตลอดจนนิสิต และผู้เกี่ยวข้องของคณะฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

### **ระเบียบวาระที่ 3.4 รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะโลจิสติกส์ และดิจิทัลซ์พพลายเซน (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**

#### **มติที่ประชุม**

1. รับทราบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซ์พพลายเซน ในการปฏิบัติงานครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1 (18 เมษายน 2564 - 17 เมษายน 2565)

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า

ผู้บริหารคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซ์พพลายเซน ควรพัฒนาจุดเด่น/ศักยภาพ เพื่อรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำหนังสือถึงคณบดี คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซ์พพลายเซน เพื่อแจ้งผลรายงานการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะโลจิสติกส์ฯ และเผยแพร่รายงานการติดตามประเมินผลฯ ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ให้กับคณะกรรมการประจำคณะฯ บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน ตลอดจนนิสิต และผู้เกี่ยวข้องของคณะฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

### **ระเบียบวาระที่ 3.5 รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**

#### **มติที่ประชุม**

1. รับทราบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุตสังข์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ ในการปฏิบัติงานครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1 (28 มีนาคม 2564 - 27 มีนาคม 2565)

2. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำหนังสือถึงคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ เพื่อแจ้งผลรายงานการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และเผยแพร่รายงานการติดตามประเมินผลฯ ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ให้กับคณะกรรมการประจำคณะฯ บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน ตลอดจนนิสิต และผู้เกี่ยวข้องของคณะฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบวาระที่ 3.6 การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ของคณะแพทยศาสตร์ (กองกลาง)

มติที่ประชุม

รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ของคณะแพทยศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 3.7 การรายงานการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม  
ครั้งที่ 301 (9/2565) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 (ระเบียบวาระที่ 5.15 และ 5.16)  
(กองกฎหมาย) (วาระลับ)

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 3.8 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออก (กองกฎหมาย) (วาระลับ)

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
------------------	----------------------------------

ระเบียบวาระที่ 4 การสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) Retreat  
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

รับทราบสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) Retreat

ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
------------------	------------------------

ระเบียบวาระที่ 5.1 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อประธานกรรมการ  
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ  
มหาวิทยาลัย ตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2561

2. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งเพื่อนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป



**ระเบียบวาระที่ 5.2 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ (กองแผนงาน)**  
**มติที่ประชุม**

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) รองศาสตราจารย์ ดร. เกสัชกรหญิง กรองกาญจน์ ชูทิพย์ เป็นกรรมการ (ตัวแทนคณบดีจากกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
- 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ เป็นกรรมการ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) และเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่ให้เป็นไปตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 19/2565 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 เมษายน 2567

2. มอบกองแผนงาน จัดทำคำสั่งเพื่อนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.3 การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กองการบริหารงานบุคคล)**  
**มติที่ประชุม**

1. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.เศรษฐา ตั้งคำวานิช พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้หน่วยงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

2. มอบกองการบริหารงานบุคคลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.4 การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ของคณะแพทยศาสตร์ (กองการบริหารงานบุคคล)**  
**มติที่ประชุม**

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 13 ราย โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้หน่วยงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 205 (3/2558) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558

การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรจะต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนแต่งตั้ง และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไปหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

2. มอบกองการบริหารงานบุคคลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.5 การขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสัญญา  
กู้ยืมเงินกองทุนคงยอดเงินต้นของโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  
(กองกิจการนิสิต)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสัญญากู้ยืมเงินกองทุนคงยอดเงินต้น ของโครงการหอพักนิสิต ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการชำระหนี้ของโครงการหอพัก อันเนื่องมาจากผลกระทบจาก Covid - 19 และนโยบายมหาวิทยาลัยที่ไม่บังคับนิสิตชั้นปีที่ 1 พักอาศัยในหอพักประกอบการเยียวยานิสิต โดยการคืนเงินค่าหอพักและหอพักเครือข่าย จึงทำให้โครงการหอพักนิสิตไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามแผนที่วางไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ได้ โดยมีแนวทาง ดังนี้

(1) รวมสัญญาที่ 1-3 เป็นสัญญาเดียว โดยรวมเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคงค้าง เป็นเงินต้นทั้งสิ้น 379,570,834.78 บาท

(2) พักชำระเงินต้น 2 ปีแรก โดยปลอดดอกเบี้ย 2 ปีแรก เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากโครงการหอพัก มีแผนการปรับปรุงหอพัก เพื่อจัดหารายได้ตามแผนธุรกิจ

(3) ขยายระยะเวลาการยืมเงิน จากเดิม 10 ปี เป็น 15 ปี เป็นกรณีพิเศษ

(4) กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำต่ำสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) ควรปรับปรุงหอพัก โดยเปลี่ยนเป็นห้องแอร์ทั้งหมด

2) ให้เปลี่ยนชื่อโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อดึงดูดให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการหอพักมากขึ้น

3) ควรมีหน่วยบำรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ เพื่อทำหน้าที่ดูแลหอพักบุคลากรและนิสิต ในกรณีที่มีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซม เช่น ท่อน้ำแตก ไฟฟ้าดับ เป็นต้น และสำรวจเป็นภาพรวมว่า มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ว่างบริเวณไหนบ้าง เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นอย่างเต็มที่

4) มหาวิทยาลัยควรมีศูนย์ประชุมภายในมหาวิทยาลัย

3. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม (ดร.จรัสดาว คงเมือง) จัดทำเป็นโครงการการเรียนรู้ความต้องการของนิสิตเมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วมีอะไรบ้าง เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.6 การขออนุมัติปรับโครงสร้างและชื่อหน่วยงานภายในสังกัด  
สำนักงานเลขาธิการคณะสังคมศาสตร์ (กองแผนงาน)**

**มติที่ประชุม**

1. อนุมัติการปรับโครงสร้างและชื่อหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานเลขาธิการ คณะสังคมศาสตร์  
ดังนี้

โครงสร้างปัจจุบัน	โครงสร้างปรับใหม่	หมายเหตุ
1. งานธุรการ	1. งานอำนวยการ	เปลี่ยนชื่อ
2. งานการเงินและพัสดุ	2. งานการเงิน	เปลี่ยนชื่อ
3. งานนโยบายและแผน	3. งานยุทธศาสตร์และบุคคล	เปลี่ยนชื่อ
4. งานบริการการศึกษา	4. งานบริการการศึกษา	คงเดิม
5. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	5. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	คงเดิม
6. งานวิจัยและบริการวิชาการ	6. งานวิจัยและบริการวิชาการ	คงเดิม
	7. งานพัสดุ	จัดตั้งใหม่

2. มอบกองแผนงานปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวม
3. มอบกองกฎหมาย จัดทำประกาศการปรับโครงสร้างและชื่อหน่วยงานภายใน สังกัด  
สำนักงานเลขาธิการ คณะสังคมศาสตร์
4. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ ของสำนักงาน  
เลขาธิการ คณะสังคมศาสตร์
5. มอบกองแผนงาน กองกฎหมาย และกองการบริหารงานบุคคล ดำเนินการให้แล้วเสร็จ  
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับมติจากสภามหาวิทยาลัย

**ระเบียบวาระที่ 5.7 การขออนุมัติโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ตามข้อเสนอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) (กองกลาง)**

**มติที่ประชุม**

1. อนุมัติในหลักการให้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
Solar Rooftop ตามข้อเสนอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกต ดังนี้
- 1) การร่างสัญญาให้ระบุให้ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในเรื่องภาษี  
โรงเรือนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยให้หน่วยงานที่เข้าพื้นที่ (EGAT) เป็นผู้รับผิดชอบ
  - 2) เมื่อร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งสำนักงานอัยการสูงสุดช่วยตรวจสอบ  
ความถูกต้องและให้เป็นไปตามระเบียบ ทั้งนี้ ให้นำร่างสัญญาดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
อีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.8 การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การกำหนดค่าตอบแทน ตำแหน่งผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... (กองกฎหมาย)

**มติที่ประชุม**

1. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... และบัญชีแนบท้าย
2. มอบกองกฎหมาย จัดทำระเบียบนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.9 การขอความเห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก นักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (กองบริการการศึกษา)

**มติที่ประชุม**

1. เห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้พิการ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
2. ขอให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย จัดทำห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการโดยให้ ครอบคลุมความพิการทุกประเภท

ระเบียบวาระที่ 5.10 การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย นเรศวร กับ Hochschule für Technik Und Wirtschaft Berlin, Germany โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (กองพัฒนภาษาและกิจการต่างประเทศ)

**มติที่ประชุม**

อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Hochschule für Technik Und Wirtschaft Berlin, Germany

ระเบียบวาระที่ 5.11 การขอความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 18 หลักสูตร (กองบริการการศึกษา)

**มติที่ประชุม**

- เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 18 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของคณะสังคมศาสตร์
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของคณะสังคมศาสตร์
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของคณะสหเวชศาสตร์

4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
6. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
8. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและจิตบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
10. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของวิทยาลัยนานาชาติ
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2566 ของคณะมนุษยศาสตร์
13. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2566 ของคณะมนุษยศาสตร์
14. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของคณะมนุษยศาสตร์
15. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของคณะมนุษยศาสตร์
16. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของคณะมนุษยศาสตร์
17. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของคณะมนุษยศาสตร์
18. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของคณะมนุษยศาสตร์

**ระเบียบวาระที่ 5.12                      การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา และการขอ  
ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร (กองบริการการศึกษา)**

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา และเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของวิทยาลัยนานาชาติ

1) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

**จากเดิม** หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

**เปลี่ยนเป็น** หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและ  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

2) เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการพัฒนา  
ทรัพยากร มนุษย์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของวิทยาลัยนานาชาติ

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีเวนต์ โรงแรม และการ  
ท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของวิทยาลัยนานาชาติ

1) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

**จากเดิม** หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ  
บริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

**เปลี่ยนเป็น** หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอี  
เวนต์ โรงแรม และการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

2) เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีเวนต์ โรงแรม  
และการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ของวิทยาลัยนานาชาติ

3. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ของคณะ  
มนุษยศาสตร์

1) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

**จากเดิม** หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์  
สากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 และหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย หลักสูตร  
ปรับปรุง พ.ศ. 2566

**เปลี่ยนเป็น** หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

2) เห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566  
ของคณะมนุษยศาสตร์

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดอัจฉริยะเชิงนวัตกรรมและวิทยาการข้อมูล (พหุวิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

1) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

**จากเดิม** หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

**เปลี่ยนเป็น** หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดอัจฉริยะ เชิงนวัตกรรมและวิทยาการข้อมูล (พหุวิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

2) เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดอัจฉริยะ เชิงนวัตกรรมและวิทยาการข้อมูล (พหุวิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

ระเบียบวาระที่ 5.13

**การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร (กองบริการการศึกษา)**

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2563 ของคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

**การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้**

ที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	ที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
1	นางสาวบุญญรัตน์ โชคบัณฑิตชัย	รองศาสตราจารย์	Ph.D. (Ph.D. with specialization in medical law and ethics) LL.M. (Media, Communications and Information Technology Law with Distinction) น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ) น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)	1	นางสาวบุญญรัตน์ โชคบัณฑิตชัย	รองศาสตราจารย์	Ph.D. (Ph.D. with specialization in medical law and ethics) LL.M. (Media, Communications and Information Technology Law with Distinction) น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ) น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)	คงเดิม
2	นางสาวจิราประภา มากกลิ่น	รองศาสตราจารย์	M.Phil. (International Environmental Law) LL.M. (International Law with Distinction) น.ม.(กฎหมายธุรกิจ) น.บ.	2	นางสาวศุภรกรณ์ ปานงาม	อาจารย์	Ph.D. (Taxation and Business Law)) LL.M. (Commercial Law) น.บ.	เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ภายในคณะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้ามาผลัดเปลี่ยนเรียนรู้งานบริหารจัดการหลักสูตร

ที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	ที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
3	นางสาวจรรยารักษ์ สุวพันธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	LL.M. (Intellectual Property Law) LL.M. (Information Technology Law) น.บ.	3	นางสาวจรรยารักษ์ สุวพันธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	LL.M. (Intellectual Property Law) LL.M. (Information Technology Law) น.บ.	คงเดิม
4	นางสาวฉัตรพร หาระบุตร	อาจารย์	Ph.D. (Law) LL.M. (Energy Law) น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ) น.บ.	4	นางสาวฉัตรพร หาระบุตร	อาจารย์	Ph.D. (Law) LL.M. (Energy Law) น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ) น.บ.	คงเดิม
5	นางสาวศุทธิณี อยู่สวัสดิ์	อาจารย์	น.ม. (กฎหมายอาญา) น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)	5	นางสาวศุทธิณี อยู่สวัสดิ์	อาจารย์	น.ม. (กฎหมายอาญา) น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)	คงเดิม

## 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการ

นวัตกรรม ฉบับปี พ.ศ.2561 ของบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

### การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

ลำดับที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
*1	นายอักษางค์ พลนอก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปร.ด. (เภสัชการ) ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) ภ.ม. (เภสัชกรรม) ส.บ. (การบริหารสาธารณสุข) ภ.บ.	*1	นายอักษางค์ พลนอก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปร.ด. (เภสัชการ) ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) ภ.ม. (เภสัชกรรม) ส.บ. (การบริหารสาธารณสุข) ภ.บ.	คงเดิม
*2	นายคุณวุฒิ สิริเศรษฐทวี	อาจารย์	D.Eng. (Infrastructure Engineering) M.Eng. (Transportation Engineering) วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)	*2	นางสาวกนกกาญจน์ สมนี่ นมะหุต	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	เพื่อให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรสำหรับเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558
*3	นายภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	อาจารย์	Ph.D. (Bioengineering) M.S. (Computer Science and Biology) B.Sc. (Computer Science and Biology)	*3	นายอรุณไกร พันธุ์ศักดิ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปร.ด. (การบริหารโรงพยาบาล) M.B.A. (Information Systems) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์บัณฑิต)	เพื่อให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรสำหรับเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558

### การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

ลำดับที่	อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับที่	อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
1	นายไพศาล มณีสว่าง	ศาสตราจารย์	Ph.D. (Computer Engineering) M.Eng.Sc. (Electrical Engineering) วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)	1	นายไพศาล มณีสว่าง	ศาสตราจารย์	Ph.D. (Computer Engineering) M.Eng.Sc. (Electrical Engineering) วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)	คงเดิม
2	นายพงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน	รองศาสตราจารย์	Ph.D. (Computer Science) วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	-	-	-	-	ไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอื่น
3	นายวศิน เหลี่ยมปรีชา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	Ph.D. (Computer Science) M.B.A. (Business Administration) M.A. (Marketing) บธ.บ. (การตลาด)	2	นายวศิน เหลี่ยมปรีชา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	Ph.D. (Computer Science) M.B.A. (Business Administration) M.A. (Marketing) บธ.บ. (การตลาด)	คงเดิม



ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่งทาง วิชาการ	คุณวุฒิ การศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่งทาง วิชาการ	คุณวุฒิ การศึกษา	เหตุผลในการ เปลี่ยนแปลง
4	นางสาวพนมขวัญ รียมมงคล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) M.S.E.CE. (Electrical and Computer Engineering) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	-	-	-	-	ไปเป็นอาจารย์ประจำ หลักสูตรอื่น
*5	นายอัฐางค์ พลนอก	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (เภสัชการ) ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) ภ.ม. (เภสัชกรรม) ส.บ. (การบริหารสาธารณสุข) ภ.บ.	*3	นายอัฐางค์ พลนอก	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (เภสัชการ) ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) ภ.ม. (เภสัชกรรม) ส.บ. (การบริหารสาธารณสุข) ภ.บ.	คงเดิม
6	นายวรเดช ณ ุกรม	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	D.B.A. (Information Systems) M.I.S. (Information Systems) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	-	-	-	-	ไปเป็นอาจารย์ประจำ หลักสูตรอื่น
*7	นายคุณวุฒิ สถิระเศรษฐทวี	อาจารย์	D.Eng. (Infrastructure Engineering) M.Eng. (Transportion Engineering) วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)	-	-	-	-	ไปเป็นอาจารย์ประจำ หลักสูตรอื่น
*8	นายภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	อาจารย์	Ph.D. (Bioengineering) M.S. (Computer Science and Biology) B.Sc. (Computer Science and Biology)	4	นายภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	อาจารย์	Ph.D. (Bioengineering) M.S. (Computer Science and Biology) B.Sc. (Computer Science and Biology)	คงเดิม
9	นางคณิตา นรัตถรักษา	อาจารย์	Ph.D. (Business Informatics) M.Sc. (Business Informatics) กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)	5	นางคณิตา นรัตถรักษา	อาจารย์	Ph.D. (Business Informatics) M.Sc. (Business Informatics) กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)	คงเดิม
10	นายอนิรุทธิ์ อัครสกุลสร	อาจารย์	วท.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางธุรกิจ) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางธุรกิจ) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	6	นายอนิรุทธิ์ อัครสกุลสร	อาจารย์	วท.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางธุรกิจ) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางธุรกิจ) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	คงเดิม
11	นางสาว กนกกาญจน์ สนั่น นมะหุต	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	*7	นางสาว กนกกาญจน์ สนั่น นมะหุต	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	คงเดิม
12	นายอรรถไกร พันธุ์ภักดี	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (การบริหารโรงพยาบาล) M.B.A. (Information Systems) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์บัณฑิต)	*8	นายอรรถไกร พันธุ์ภักดี	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (การบริหารโรงพยาบาล) M.B.A. (Information Systems) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์บัณฑิต)	คงเดิม
13	นางสาวพิมสหรา ยากคล้าย	อาจารย์	ปร.ด. (บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม) วท.ม. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการ จัดการนวัตกรรม) วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ)	9	นางสาวพิมสหรา ยากคล้าย	อาจารย์	ปร.ด. (บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม) วท.ม. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการ จัดการนวัตกรรม) วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ)	คงเดิม

หมายเหตุ เครื่องหมาย \* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2564 ของคณะ  
สหเวชศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

ลำดับ ที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
1	นางสาวกาญจนา อุสุวรรณทิม	รอง ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	1*	นางสาวกาญจนา อุสุวรรณทิม	รอง ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
2	นายเจริงวิทย์ บุญโยม	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Cell and Molecular Biosciences) วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์-พันธุ วิศวกรรม) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	2	นายเจริงวิทย์ บุญโยม	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Cell and Molecular Biosciences) วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์-พันธุ วิศวกรรม) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
3	นายอัศนัย ประพันธ์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Medical Sciences) M.Sc. (Medical Technology and Science) วท.บ. (รังสีเทคนิค)	3	นายอัศนัย ประพันธ์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Medical Sciences) M.Sc. (Medical Technology and Science) วท.บ. (รังสีเทคนิค)	คงเดิม
				4	<u>นางสาวพาชีน โพทท์</u>	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.ม. (ฟิสิกส์การแพทย์) วท.บ. (รังสีเทคนิค)	เพิ่มเติมเนื่องจาก นางสาวพาชีน โพทท์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเข้ามาช่วย บริหารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
1*	นางสาวกาญจนา อุสุวรรณทิม	รอง ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	1*	นางสาวกาญจนา อุสุวรรณทิม	รอง ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
2	นายวีระพงษ์ ชิตนอก	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Sport and Health Sciences) วท.ม. (สรีรวิทยา การออกกำลังกาย) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	2	นายวีระพงษ์ ชิตนอก	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Sport and Health Sciences) วท.ม. (สรีรวิทยา การออกกำลังกาย) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	คงเดิม
3	นางสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Immunology) พ.บ.	3	นางสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Immunology) พ.บ.	คงเดิม
4	นางอรทัย ตั้งวรลธิชัย	รอง ศาสตราจารย์	วท.ด. (เภสัชศาสตร์) วท.ม. (ชีวสถิติ) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	4	นางอรทัย ตั้งวรลธิชัย	รอง ศาสตราจารย์	วท.ด. (เภสัชศาสตร์) วท.ม. (ชีวสถิติ) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
5	นายจิรภาส จงจิตวิมล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Biochemistry) M.Sc. (Genetic Manipulation and Molecular Cell Biology) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	5	นายจิรภาส จงจิตวิมล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Biochemistry) M.Sc. (Genetic Manipulation and Molecular Cell Biology) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
6	นายฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (วิศวกรรมชีวเวช) วท.ม. (วิทยาศาสตร์รังสี) วท.บ. (รังสีเทคนิค)	6	นายฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (วิศวกรรมชีวเวช) วท.ม. (วิทยาศาสตร์รังสี) วท.บ. (รังสีเทคนิค)	คงเดิม
7	นายณัฐพลชัย ชัยอนันต์กุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเคมี) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	7	นายณัฐพลชัย ชัยอนันต์กุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเคมี) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
8	นายทวีวัฒน์ เวียงคำ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Physiotherapy) M.Res. (Applied Health Research) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	8	นายทวีวัฒน์ เวียงคำ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Physiotherapy) M.Res. (Applied Health Research) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	คงเดิม

ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
9	นางสาวนิธรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) วท.ม. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) พย.บ.	9	นางสาวนิธรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) วท.ม. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) พย.บ.	คงเดิม
10	นางสาวผุสดี แผ่นสุวรรณ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (จุลชีววิทยา) วท.บ. (จุลชีววิทยา)	10	นางสาวผุสดี แผ่นสุวรรณ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (จุลชีววิทยา) วท.บ. (จุลชีววิทยา)	คงเดิม
11	นางสาวพาชื่น โพทัพ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.ม. (ฟิสิกส์การแพทย์) วท.บ. (รังสีเทคนิค)	11	นางสาวพาชื่น โพทัพ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.ม. (ฟิสิกส์การแพทย์) วท.บ. (รังสีเทคนิค)	คงเดิม
12	นางสาวยอดหทัย ทองศรี	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	12	นางสาวยอดหทัย ทองศรี	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
13*	นายเรจวิทย์ บุญโยม	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Cell and Molecular Biosciences) วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์-พันธุ วิศวกรรม) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	13*	นายเรจวิทย์ บุญโยม	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Cell and Molecular Biosciences) วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์-พันธุ วิศวกรรม) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
14	นางสาววันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	14	นางสาววันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
15	นางสาวหนึ่งฤทัย นิลศรี	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การแพทย์) วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	15	นางสาวหนึ่งฤทัย นิลศรี	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
16	นางสาวอริญา จิระวิริยะกุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology) วท.ม. (ชีวเคมี) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	16	นางสาวอริญา จิระวิริยะกุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology) วท.ม. (ชีวเคมี) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
17	นางสาวนภาพร อภิรัฐเมธีกุล	อาจารย์	วท.ด. (วิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์) วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	17	นางสาวนภาพร อภิรัฐเมธีกุล	อาจารย์	วท.ด. (วิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์) วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
18	นางสาวพรรณยุพา ปานคง	อาจารย์	ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	18	นางสาวพรรณยุพา ปานคง	อาจารย์	ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
19	นายวรวรรษ ส่งแจ้ง	อาจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	19	นายวรวรรษ ส่งแจ้ง	อาจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
20*	นายอัศนัย ประพันธ์	อาจารย์	Ph.D. (Medical Sciences) M.Sc. (Medical Technology and Science) วท.บ (รังสีเทคนิค)	20*	นายอัศนัย ประพันธ์	อาจารย์	Ph.D. (Medical Sciences) M.Sc. (Medical Technology and Science) วท.บ (รังสีเทคนิค)	คงเดิม
				21	นายพนตล จำรูญ	อาจารย์	ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	เพิ่มเติมเนื่องจาก นายพนตล จำรูญ มีคุณสมบัติเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

\* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

## 4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2565

ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

## การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

ลำดับ ที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
1	นางสาววันฉวี หาญช้าง	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (สรีรวิทยาทาง- การแพทย์) วท.ม. เกษัชศาสตร์ชีวภาพ (สรีรวิทยา) พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)	1	นางสาววันฉวี หาญช้าง	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (สรีรวิทยาทาง- การแพทย์) วท.ม. เกษัชศาสตร์ชีวภาพ (สรีรวิทยา) พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)	คงเดิม
2	นางโคกภี คันธวงศ์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	วท.ด. (จุลชีววิทยา) วท.บ. เทคนิคการแพทย์ (เกียรติคุณอันดับ 2)	-	-	-	-	เนื่องจาก นางโคกภี คันธวงศ์ ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3	นางสาวสะการะ ตันโสภณ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Nutrition and Food Science) วท.ม. (สรีรวิทยา) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	2	นางสาวสะการะ ตันโสภณ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Nutrition and Food Science) วท.ม. (สรีรวิทยา) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	คงเดิม
4	ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเคมี) วท.ม. (ชีวเคมี) วท.บ. (เคมี)	3	ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเคมี) วท.ม. (ชีวเคมี) วท.บ. (เคมี)	คงเดิม
5	นายพฤตินันท์ สุฤทธิ์	อาจารย์	Ph.D. (Public Health) ศษ.ม. (การส่งเสริม สุขภาพ) ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)	4	นายพฤตินันท์ สุฤทธิ์	อาจารย์	Ph.D. (Public Health) ศษ.ม. (การส่งเสริม สุขภาพ) ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)	คงเดิม

## การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
1	นางสาววันฉวี หาญช้าง	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (สรีรวิทยาทาง- การแพทย์) วท.ม. เกษัชศาสตร์ชีวภาพ (สรีรวิทยา) พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)	1	นางสาววันฉวี หาญช้าง	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (สรีรวิทยาทาง- การแพทย์) วท.ม. เกษัชศาสตร์ชีวภาพ (สรีรวิทยา) พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)	คงเดิม
2	นางโคกภี คันธวงศ์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	วท.ด. (จุลชีววิทยา) วท.บ. เทคนิคการแพทย์ (เกียรติคุณอันดับ 2)	-	-	-	-	เนื่องจาก นางโคกภี คันธวงศ์ ผลงานทาง วิชาการไม่เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3	นางสาวสะการะ ตันโสภณ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Nutrition and Food Science) วท.ม. (สรีรวิทยา) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	2	นางสาวสะการะ ตันโสภณ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Nutrition and Food Science) วท.ม. (สรีรวิทยา) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	คงเดิม
4	ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเคมี) วท.ม. (ชีวเคมี) วท.บ. (เคมี)	3	ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเคมี) วท.ม. (ชีวเคมี) วท.บ. (เคมี)	คงเดิม
5	นายพฤตินันท์ สุฤทธิ์	อาจารย์	Ph.D. (Public Health) ศษ.ม. (การส่งเสริม สุขภาพ) ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)	4	นายพฤตินันท์ สุฤทธิ์	อาจารย์	Ph.D. (Public Health) ศษ.ม. (การส่งเสริม สุขภาพ) ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)	คงเดิม

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2563 ของคณะ  
พยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

ลำดับ ที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
1*	นายสมศักดิ์ โทจำปา	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D.(Nursing) พย.ม.(การพยาบาลเวช ปฏิบัติชุมชน) พย.บ.	1*	นายสมศักดิ์ โทจำปา	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D.(Nursing) พย.ม.(การพยาบาลเวช ปฏิบัติชุมชน) พย.บ.	คงเดิม
2*	นางวงเดือน สุวรรณศิริ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	พย.ด. พย.ม.(การพยาบาลด้าน การควบคุมการติดเชื้อ) วท.บ.(พยาบาลและผดุง ครรภ์)	2*	นางวงเดือน สุวรรณศิริ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	พย.ด. พย.ม.(การพยาบาลด้าน การควบคุมการติดเชื้อ) วท.บ.(พยาบาลและผดุง ครรภ์)	คงเดิม
3*	นางสาวดวงพร ปิยะคง	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Nursing) พย.ม.(การพยาบาล ผู้ใหญ่) ประกาศนียบัตรพยาบาล และผดุงครรภ์ชั้นสูง	3*	นางสาวดวงพร ปิยะคง	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Nursing) พย.ม.(การพยาบาล ผู้ใหญ่) ประกาศนียบัตรพยาบาล และผดุงครรภ์ชั้นสูง	คงเดิม
4*	นางชนมมา วรรณพรศิริ	รอง ศาสตราจารย์	พย.ด. พย.ม.(การพยาบาลอายุร ศาสตร์และศัลยศาสตร์) ประกาศนียบัตรวิชา พยาบาล ศาสตร์และ ผดุงครรภ์ชั้นสูง					เนื่องจาก ลาออกจาก มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
1*	นายสมศักดิ์ โทจำปา	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D.(Nursing) พย.ม.(การพยาบาลเวช ปฏิบัติชุมชน) พย.บ.	1*	นายสมศักดิ์ โทจำปา	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D.(Nursing) พย.ม.(การพยาบาลเวช ปฏิบัติชุมชน) พย.บ.	คงเดิม
2*	นางวงเดือน สุวรรณศิริ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	พย.ด. พย.ม.(การพยาบาลด้าน การควบคุมการติดเชื้อ) วท.บ.(พยาบาลและผดุง ครรภ์)	2*	นางวงเดือน สุวรรณศิริ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	พย.ด. พย.ม.(การพยาบาลด้าน การควบคุมการติดเชื้อ) วท.บ.(พยาบาลและผดุง ครรภ์)	คงเดิม
3*	นางสาวดวงพร ปิยะคง	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Nursing) พย.ม.(การพยาบาล ผู้ใหญ่) ประกาศนียบัตรพยาบาล และผดุงครรภ์ชั้นสูง	3*	นางสาวดวงพร ปิยะคง	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Nursing) พย.ม.(การพยาบาล ผู้ใหญ่) ประกาศนียบัตรพยาบาล และผดุงครรภ์ชั้นสูง	คงเดิม
4	นางสาวชุลีกร ด้านยุทธศิลป์	รอง ศาสตราจารย์	สด.(การพยาบาล สาธารณสุข) วท.ม.(สาธารณสุข ศาสตร์) วท.บ.(การพยาบาลและ ผดุงครรภ์)	4	นางสาวชุลีกร ด้านยุทธศิลป์	รอง ศาสตราจารย์	สด.(การพยาบาล สาธารณสุข) วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) วท.บ.(การพยาบาลและ ผดุงครรภ์)	คงเดิม
5	นางนงนุช โอปะ	รอง ศาสตราจารย์	กศ.ด.(การบริหาร การศึกษา)	5	นางนงนุช โอปะ	รอง ศาสตราจารย์	กศ.ด.(การบริหาร การศึกษา)	คงเดิม

ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
			พย.ม.(การพยาบาลเวช ปฏิบัติชุมชน) วท.ม.(สรีรวิทยา) วท.บ.(การพยาบาลและ ผดุงครรภ์)				พย.ม.(การพยาบาลเวช ปฏิบัติชุมชน) วท.ม.(สรีรวิทยา) วท.บ.(การพยาบาลและ ผดุงครรภ์)	
6	นางสาวธิดารัตน์ คำบุญ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด.(การพยาบาล) พย.ม.(การพยาบาล ศึกษา) พย.บ.	6	นางสาวธิดารัตน์ คำบุญ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด.(การพยาบาล) พย.ม.(การพยาบาล ศึกษา) พย.บ.	คงเดิม
7	นางภัทรมนัส พงศรีงสรณ์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Nursing Administration) พย.ม.(การบริหารการ พยาบาล) สบ.(บริหารสาธารณสุข) ประกาศนียบัตรพยาบาล และผดุงครรภ์ชั้นสูง	7	นางภัทรมนัส พงศรีงสรณ์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Nursing Administration) พย.ม.(การบริหารการ พยาบาล) สบ.(บริหารสาธารณสุข) ประกาศนียบัตรพยาบาล และผดุงครรภ์ชั้นสูง	คงเดิม
8	นางสาวอัมราภรณ์ ภูระย้า	อาจารย์	ปร.ด.(พยาบาล) พย.ม.(การพยาบาลเวช ปฏิบัติชุมชน) พย.บ.	8	นางสาวอัมราภรณ์ ภู ระย้า	อาจารย์	ปร.ด.(พยาบาล) พย.ม.(การพยาบาลเวช ปฏิบัติชุมชน) พย.บ.	คงเดิม
4*	<u>นางชนมมาต วรรณพรศิริ</u>	รอง ศาสตราจารย์	พย.ด. พย.ม.(การพยาบาลอายุร ศาสตร์และศัลยศาสตร์) ประกาศนียบัตรวิชา พยาบาล ศาสตร์และ ผดุงครรภ์ชั้นสูง					เนื่องจาก ลาออกจาก มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
				9	<u>นางรุ่งทิภา บุญประคม</u>	อาจารย์	พย.ด. พย.ม.(บริหารการ พยาบาล) พย.บ.	เพิ่มอาจารย์ประจำ หลักสูตร เพื่อเป็น อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
				10	<u>นางณิษกานต์ ทรงไทย</u>	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด.(พยาบาลศาสตร์) พย.ม.(การพยาบาล ศึกษา) ประกาศนียบัตร พยาบาลผดุงครรภ์ ชั้นสูง	เพิ่มอาจารย์ประจำ หลักสูตร เพื่อเป็น อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
				11	<u>นางอุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์</u>	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Nursing) พย.ม.(การพยาบาล ผู้สูงอายุ) ประกาศนียบัตร พยาบาลศาสตร์และ ผดุงครรภ์ชั้นสูง	เพิ่มอาจารย์ประจำ หลักสูตร เพื่อเป็น อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
				12	<u>นางแสงเดือน อภีรัตน์วงศ์</u>	อาจารย์	Ph.D. (Nursing) พย.ม.(การพยาบาล ผู้ใหญ่) พย.บ.	เพิ่มอาจารย์ประจำ หลักสูตร เพื่อเป็น อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

\* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2564 ของคณะ  
สหเวชศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

ลำดับ ที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
1	นางสาวกาญจนา อุสุวรรณทิม	รอง ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	1*	นางสาวกาญจนา อุสุวรรณทิม	รอง ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
2	นายเจริงวิทย์ บุญโยม	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Cell and Molecular Biosciences) วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์-พันธุ วิศวกรรม) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	2	นายเจริงวิทย์ บุญโยม	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Cell and Molecular Biosciences) วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์-พันธุ วิศวกรรม) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
3	นายอัศนัย ประพันธ์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Medical Sciences) M.Sc. (Medical Technology and Science) วท.บ. (รังสีเทคนิค)	3	นายอัศนัย ประพันธ์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Medical Sciences) M.Sc. (Medical Technology and Science) วท.บ. (รังสีเทคนิค)	คงเดิม
				4	นางสาวพาชนิ โพทท์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.ม. (ฟิสิกส์การแพทย์) วท.บ. (รังสีเทคนิค)	เพิ่มเติมเนื่องจาก นางสาวพาชนิ โพทท์ มีคุณสมบัติเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเข้ามา ช่วยบริหารจัดการ หลักสูตรให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
1*	นางสาวกาญจนา อุสุวรรณทิม	รอง ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	1*	นางสาวกาญจนา อุสุวรรณทิม	รอง ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
2	นายวีระพงษ์ ชิตนอก	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Sport and Health Sciences) วท.ม. (สรีรวิทยา การออกกำลังกาย) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	2	นายวีระพงษ์ ชิตนอก	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Sport and Health Sciences) วท.ม. (สรีรวิทยา การออกกำลังกาย) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	คงเดิม
3	นางสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Immunology) พ.บ.	3	นางสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Immunology) พ.บ.	คงเดิม
4	นางอรทัย ตั้งวรสิทธิ์ชัย	รอง ศาสตราจารย์	วท.ด. (เภสัชศาสตร์) วท.ม. (ชีวสถิติ) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	4	นางอรทัย ตั้งวรสิทธิ์ชัย	รอง ศาสตราจารย์	วท.ด. (เภสัชศาสตร์) วท.ม. (ชีวสถิติ) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
5	นายจิรภาส จงจิตวิมล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Biochemistry) M.Sc. (Genetic Manipulation and Molecular Cell Biology) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	5	นายจิรภาส จงจิตวิมล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Biochemistry) M.Sc. (Genetic Manipulation and Molecular Cell Biology) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
6	นายฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (วิศวกรรมชีวเวช) วท.ม. (วิทยาศาสตร์รังสี) วท.บ. (รังสีเทคนิค)	6	นายฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (วิศวกรรมชีวเวช) วท.ม. (วิทยาศาสตร์รังสี) วท.บ. (รังสีเทคนิค)	คงเดิม
7	นายณัฐพลชัย ชัยอนันต์กุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเคมี) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	7	นายณัฐพลชัย ชัยอนันต์กุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเคมี) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม

ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
8	นายทวีวัฒน์ เวียงคำ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Physiotherapy) M.Res. (Applied Health Research) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	8	นายทวีวัฒน์ เวียงคำ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Physiotherapy) M.Res. (Applied Health Research) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	คงเดิม
9	นางสาวนิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) วท.ม. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) พย.บ.	9	นางสาวนิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) วท.ม. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) พย.บ.	คงเดิม
10	นางสาวมุสดี แผ่นสุวรรณ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (จุลชีววิทยา) วท.บ. (จุลชีววิทยา)	10	นางสาวมุสดี แผ่นสุวรรณ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (จุลชีววิทยา) วท.บ. (จุลชีววิทยา)	คงเดิม
11	นางสาวพาชื่น โพห์พ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.ม. (ฟิสิกส์การแพทย์) วท.บ. (รังสีเทคนิค)	11	นางสาวพาชื่น โพห์พ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.ม. (ฟิสิกส์การแพทย์) วท.บ. (รังสีเทคนิค)	คงเดิม
12	นางสาวยอดหทัย ทองศรี	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	12	นางสาวยอดหทัย ทองศรี	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
13*	นายเจริงวิทย์ บุญโยม	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Cell and Molecular Biosciences) วท.ม. (อนุพันธ์ศาสตร์-พันธุ วิศวกรรม) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	13*	นายเจริงวิทย์ บุญโยม	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Cell and Molecular Biosciences) วท.ม. (อนุพันธ์ศาสตร์-พันธุ วิศวกรรม) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
14	นางสาววันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	14	นางสาววันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
15	นางสาวหนึ่งฤทัย นิลศรี	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การแพทย์) วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	15	นางสาวหนึ่งฤทัย นิลศรี	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
16	นางสาวอรัญญา จิระวิริยะกุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology) วท.ม. (ชีวเคมี) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	16	นางสาวอรัญญา จิระวิริยะกุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology) วท.ม. (ชีวเคมี) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
17	นางสาวนภาพร อภิรัฐเมธิกุล	อาจารย์	วท.ด. (วิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์) วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	17	นางสาวนภาพร อภิรัฐเมธิกุล	อาจารย์	วท.ด. (วิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์) วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
18	นางสาวพรณมยุพา ปานคง	อาจารย์	ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	18	นางสาวพรณมยุพา ปานคง	อาจารย์	ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
19	นายวรวรรษ สังแจ้ง	อาจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	19	นายวรวรรษ สังแจ้ง	อาจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
20*	นายอัศนัย ประพันธ์	อาจารย์	Ph.D. (Medical Sciences) M.Sc. (Medical Technology and Science) วท.บ. (รังสีเทคนิค)	20*	นายอัศนัย ประพันธ์	อาจารย์	Ph.D. (Medical Sciences) M.Sc. (Medical Technology and Science) วท.บ. (รังสีเทคนิค)	คงเดิม
				21	นายพนตล จำรูญ	อาจารย์	ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	เพิ่มเติมเนื่องจาก นายพนตล จำรูญ มีคุณสมบัติเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

\* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร



7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2565 ของคณะ  
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

ลำดับ ที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
1	นางสาวกรรณกาญจน์ ชูทิพย์	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Physiology & Pharmacology) วท.ม. (เภสัชวิทยา) ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) (เกียรติคุณ อันดับ 2)	1	นางสาวกรรณกาญจน์ ชูทิพย์	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Physiology & Pharmacology) วท.ม. (เภสัชวิทยา) ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) (เกียรติคุณ อันดับ 2)	คงเดิม
2	นางสุทิสรา ถ่าน้อย	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Neuroscience) วท.ม. (ประสาท- วิทยาศาสตร์) วท.บ. (กิจกรรมบำบัด)	2	นางสุทิสรา ถ่าน้อย	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Neuroscience) วท.ม. (ประสาท- วิทยาศาสตร์) วท.บ. (กิจกรรมบำบัด)	คงเดิม
3	นางสาวสุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Biological Sciences) วท.ม. (จุลชีววิทยา) พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)	3	นางสาวสุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Biological Sciences) วท.ม. (จุลชีววิทยา) พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)	คงเดิม
4	นายอภิชาติ วิทย์ตะ	รอง ศาสตราจารย์	ปร.ด. (อายุรศาสตร์- เขตร้อน) วท.ม. (ปรสิตวิทยา) วท.บ. (ชีววิทยา)	4	นายอภิชาติ วิทย์ตะ	รอง ศาสตราจารย์	ปร.ด. (อายุรศาสตร์- เขตร้อน) วท.ม. (ปรสิตวิทยา) วท.บ. (ชีววิทยา)	คงเดิม
5	นางสาววันหนึ่ง หาญช้าง	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (สรีรวิทยาทาง- การแพทย์) วท.ม. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (สรีรวิทยา) พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)	5	นางสาววันหนึ่ง หาญช้าง	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (สรีรวิทยาทาง- การแพทย์) วท.ม. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (สรีรวิทยา) พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)	คงเดิม
6	นางโคกกิจ คันธวงศ์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	วท.ด. (จุลชีววิทยา) วท.บ. เทคนิคการแพทย์ (เกียรติคุณอันดับ 2)	-	-	-	-	เนื่องจาก นางโคกกิจ คันธวงศ์ ผลงานทางวิชาการไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
7	นางสาวสะภา ตันโสภณ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Nutrition and Food Science) วท.ม. (สรีรวิทยา) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	6	นางสาวสะภา ตันโสภณ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Nutrition and Food Science) วท.ม. (สรีรวิทยา) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	คงเดิม
8	ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเคมี) วท.ม. (ชีวเคมี) วท.บ. (เคมี)	7	ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเคมี) วท.ม. (ชีวเคมี) วท.บ. (เคมี)	คงเดิม
9	นายพดณันท์ สุฤทธิ์	อาจารย์	Ph.D. (Public Health) ศษ.ม. (การส่งเสริม สุขภาพ) ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)	8	นายพดณันท์ สุฤทธิ์	อาจารย์	Ph.D. (Public Health) ศษ.ม. (การส่งเสริม สุขภาพ) ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)	คงเดิม

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
1	นางสาวกรรณกาญจน์ ชูทิพย์	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Physiology & Pharmacology) วท.ม. (เภสัชวิทยา)	1	นางสาวกรรณกาญจน์ ชูทิพย์	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Physiology & Pharmacology) วท.ม. (เภสัชวิทยา)	คงเดิม

ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
			ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) (เกียรติคุณ อันดับ 2)				ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) (เกียรติคุณ อันดับ 2)	
2	นางสุทิสลา ถ่าน้อย	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Neuroscience) วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) วท.บ. (กิจกรรมบำบัด)	2	นางสุทิสลา ถ่าน้อย	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Neuroscience) วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) วท.บ. (กิจกรรมบำบัด)	คงเดิม
3	นางสาวสุทธิดีร์ สิทธิศักดิ์	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Biological Sciences) วท.ม. (จุลชีววิทยา) พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)	3	นางสาวสุทธิดีร์ สิทธิศักดิ์	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Biological Sciences) วท.ม. (จุลชีววิทยา) พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)	คงเดิม
4	นายอภิชาติ วิทย์ตะ	รอง ศาสตราจารย์	ปร.ด. (อายุรศาสตร์- เขตร้อน) วท.ม. (ปรสิตวิทยา) วท.บ. (ชีววิทยา)	4	นายอภิชาติ วิทย์ตะ	รอง ศาสตราจารย์	ปร.ด. (อายุรศาสตร์- เขตร้อน) วท.ม. (ปรสิตวิทยา) วท.บ. (ชีววิทยา)	คงเดิม
5	นางสาววันหนึ่ง หาญช้าง	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (สรีรวิทยาทาง- การแพทย์) วท.ม. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (สรีรวิทยา) พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)	5	นางสาววันหนึ่ง หาญช้าง	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (สรีรวิทยาทาง- การแพทย์) วท.ม. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (สรีรวิทยา) พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)	คงเดิม
6	<u>นางไฉฉี</u> <u>คันทวงศ์</u>	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	วท.ด. (จุลชีววิทยา) วท.บ. เทคนิคการแพทย์ (เกียรติคุณอันดับ 2)	-	-	-	-	เนื่องจาก นางไฉฉี คันทวงศ์ ผลงานทาง วิชาการไม่เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
7	นางสาวสะการะ ตันโสภณ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Nutrition and Food Science) วท.ม. (สรีรวิทยา) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	6	นางสาวสะการะ ตันโสภณ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Nutrition and Food Science) วท.ม. (สรีรวิทยา) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	คงเดิม
8	ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเคมี) วท.ม. (ชีวเคมี) วท.บ. (เคมี)	7	ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเคมี) วท.ม. (ชีวเคมี) วท.บ. (เคมี)	คงเดิม
9	นายพฤตินันท์ สุฤทธิ์	อาจารย์	Ph.D. (Public Health) ศษ.ม. (การส่งเสริม สุขภาพ) ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)	8	นายพฤตินันท์ สุฤทธิ์	อาจารย์	Ph.D. (Public Health) ศษ.ม. (การส่งเสริม สุขภาพ) ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)	คงเดิม

ระเบียบวาระที่ 5.14 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร  
จำนวน 2 หลักสูตร (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะ  
สหเวชศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
1*	นางปนดา เดชทรัพย์อมร	รอง ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ระบบและ นโยบายสุขภาพ) M.Sc. (Allied Health Professions) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	1*	นางปนดา เดชทรัพย์อมร	รอง ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ระบบและ นโยบายสุขภาพ) M.Sc. (Allied Health Professions) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	คงเดิม
2*	นายวีระพงษ์ ชิตนอก	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Sport and Health Sciences) วท.ม. (สรีรวิทยา การออกกำลังกาย) วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรติคุณอันดับ 2	2*	นายวีระพงษ์ ชิตนอก	รอง ศาสตราจารย์	Ph.D. (Sport and Health Sciences) วท.ม. (สรีรวิทยา การออกกำลังกาย) วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรติคุณอันดับ 2	คงเดิม
3	นางสาวเสาวนีย์ เหลืองอร่าม	รอง ศาสตราจารย์	ปร.ด. (สรีรวิทยา ทางการแพทย์) วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรติคุณอันดับ 2	3	นางสาวเสาวนีย์ เหลืองอร่าม	รอง ศาสตราจารย์	ปร.ด. (สรีรวิทยา ทางการแพทย์) วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรติคุณอันดับ 2	คงเดิม
4	นางสาวกนกวรรณ ศรีสุภกรกุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Psychology) วท.ม. (สรีรวิทยาของการออก กำลังกาย) วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรติคุณอันดับ 2	4	นางสาวกนกวรรณ ศรีสุภกรกุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Psychology) วท.ม. (สรีรวิทยาของการออก กำลังกาย) วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรติคุณอันดับ 2	คงเดิม
5	นายไชยยงค์ จรเกตุ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (กายภาพบำบัด) วท.ม. (กายภาพบำบัด) วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรติคุณอันดับ 1	5	นายไชยยงค์ จรเกตุ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (กายภาพบำบัด) วท.ม. (กายภาพบำบัด) วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรติคุณอันดับ 1	คงเดิม
6	นายทวีวัฒน์ เวียงคำ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Physiotherapy) M.Res. (Applied Health Research) วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรติคุณอันดับ 2	6	นายทวีวัฒน์ เวียงคำ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Physiotherapy) M.Res. (Applied Health Research) วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรติคุณอันดับ 2	คงเดิม
7*	นายปริญญา เลิศสินไทย	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออก กำลังกาย) วท.ม. (กายภาพบำบัด) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	7*	นายปริญญา เลิศสินไทย	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออก กำลังกาย) วท.ม. (กายภาพบำบัด) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	คงเดิม
8	นางมัทนา ภูมิประพัทธ์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Developmental Neurology) M.Sc. (Advanced Physiotherapy) วท.บ. (กายภาพบำบัด)					เนื่องจาก นางมัทนา ภูมิประพัทธ์ มีผลงานทางวิชาการไม่เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
9	นางสาววรรณภา ศรีโสภภาพ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Health Science) วท.ม. (กายภาพบำบัด) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	8	นางสาววรรณภา ศรีโสภภาพ	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Health Science) วท.ม. (กายภาพบำบัด) วท.บ. (กายภาพบำบัด)	คงเดิม
10	นางสาวสุวิ นามวงษา	อาจารย์	ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การ เคลื่อนไหวมนุษย์)					เนื่องจาก นางสาวสุวิ นามวงษา

ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
			วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับ 2					มีผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
				9	นางสาวจุฑาลักษณ์ ทองสุข	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Rehabilitation Science) วท.ม.(กายภาพบำบัด) วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับ 1	เพิ่มเติมเนื่องจาก นางสาวจุฑาลักษณ์ ทองสุข มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

\* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ.2564 ของ  
คณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป  
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง ทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง ทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
1	นางอรทัย ตั้งวรสิทธิ์ชัย	รองศาสตราจารย์	วท.ด. (เภสัชศาสตร์) วท.ม. (ชีวสถิติ) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	1	นางอรทัย ตั้งวรสิทธิ์ชัย	รองศาสตราจารย์	วท.ด. (เภสัชศาสตร์) วท.ม. (ชีวสถิติ) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
2*	นางศิริลักษณ์ ธีระภูธร	รองศาสตราจารย์	ปร.ด. (จุลชีววิทยาการแพทย์) วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	2*	นางศิริลักษณ์ ธีระภูธร	รองศาสตราจารย์	ปร.ด. (จุลชีววิทยาการแพทย์) วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
3	นายครรชิต คงรส	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วท.ด. (เภสัชศาสตร์) วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	3	นายครรชิต คงรส	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	วท.ด. (เภสัชศาสตร์) วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
4*	นางสาววันฉัตร วงศ์เสนา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	4*	นางสาววันฉัตร วงศ์เสนา	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
5*	นางสาววันวิสาข์ ตรีบุษชาติสกุล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	5*	นางสาววันวิสาข์ ตรีบุษชาติสกุล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
6.	นายนพดล จำรูญ	อาจารย์	ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	6.	นายนพดล จำรูญ	อาจารย์	ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
7	นางสาวนภาพร อภิรัฐเมธีกุล	อาจารย์	วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	7	นางสาวนภาพร อภิรัฐเมธีกุล	อาจารย์	วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
8	นายจิรภาส จงจิตวิมล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	Ph.D. (Biochemistry) M.Sc. (Genetic Manipulation and Molecular Cell Biology) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	8	นายจิรภาส จงจิตวิมล	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Biochemistry) M.Sc. (Genetic Manipulation and Molecular Cell Biology) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม

ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง ทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ ที่	อาจารย์ประจำ หลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่ง ทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอ เปลี่ยนแปลง
9	นางหนึ่งฤทัย นิลศรี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	9	นางหนึ่งฤทัย นิลศรี	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
				10	<u>นางสาวกาญจนา อู่สุวรรณทิม</u>	รองศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	เพิ่มเนื่องจากนางสาว กาญจนา อู่สุวรรณทิม มีคุณสมบัติเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และเพื่อเป็น กรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์
				11	<u>นางสาวอริญญา จิระวิริยะกุล</u>	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology) วท.ม. (ชีวเคมี) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	เพิ่มเนื่องจาก นางสาวอริญญา จิระวิริยะกุล มีคุณสมบัติเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และเพื่อเป็น กรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์
				12	<u>นางสาวยอดหยิ ทองศรี</u>	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	เพิ่มเนื่องจาก นางสาวยอดหยิ ทองศรี และเพื่อเป็น กรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
				13	<u>นางสาวทิพวรรณ สังข์พงษ์</u>	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	เพิ่มเนื่องจาก นางสาวทิพวรรณ สังข์พงษ์ มีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และเพื่อเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
				14	<u>นายกิตติศักดิ์ แถวนาชม</u>	อาจารย์	ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	เพิ่มเนื่องจาก นายกิตติศักดิ์ แถวนาชม มีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ เพื่อเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
				15	<u>นายวรวรรช สังแจ้ง</u>	อาจารย์	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	เพิ่มเนื่องจาก นายวรวรรช สังแจ้ง มีคุณสมบัติเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ เพื่อเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หมายเหตุ \* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ 5.15 การขอความเห็นชอบแผนการศึกษาสำหรับนิติตโครงการรับตรงจาก  
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (New tract) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2561 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนการศึกษาสำหรับนิติตโครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(New tract) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 5.16 การขออนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 ราย  
(กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 5.17 การขออนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จำนวน 14 ราย  
(กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 5.18 การขออนุมัติทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ครั้งที่ 1 (กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 5.19 การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  
(กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 5.20 การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ วิธีที่ 2  
(กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 5.21 การขออนุมัติเสนอบุคคลดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ วิธีที่ 1  
(กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 5.22 การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กำหนด  
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ขอกำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1  
(กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 5.23 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย  
/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

### มติที่ประชุม

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ประกอบด้วย

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล<br>(กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์) | ประธานกรรมการ    |
| 2. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย  | กรรมการ          |
| 3. ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล   | กรรมการ          |
| 4. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา  | กรรมการ          |
| 5. ผู้อำนวยการกองคลัง  | กรรมการ          |
| 6. ผู้อำนวยการกองแผนงาน  | กรรมการ          |
| 7. ผู้อำนวยการกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ                                    | กรรมการ          |
| 8. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล<br>(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)         | กรรมการ          |
| 9. หัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย<br>(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)                   | กรรมการ          |
| 10. นางสาวจินดา หมอนจันทร์<br>(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)                           | เลขานุการ        |
| 12. นางสาวสุดารัตน์ สิงห์เดช<br>(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)                         | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 13. นางสาวชตาพรณ์ บุญเหนือ<br>(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)                           | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

2. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเพื่อนำเสนอนายกสภา  
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.24 การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**

**มติที่ประชุม**

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
  - 1) นางสาวพัชรี ท่วมใจดี ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  - 2) นางสาววาสนา นุชท่าโพ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

2. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเพื่อนำเสนอ  
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

<b>ระเบียบวาระที่ 6</b>	<b>เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง</b>
-------------------------	-------------------------------

- ไม่มี

<b>ระเบียบวาระที่ 7</b>	<b>เรื่องเสนอเพื่อทราบ</b>
-------------------------	----------------------------

- ระเบียบวาระที่ 7.1 การรับทราบการขอแจ้งไม่ประสงค์ตอบรับการได้รับพระราชทานปริญญา  
กิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2565 ของรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**

**มติที่ประชุม**

รับทราบ “การขอแจ้งไม่ประสงค์ตอบรับการได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2565 ของรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์”

- ระเบียบวาระที่ 7.2 การรับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตำแหน่งที่ว่างลง  
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**

**มติที่ประชุม**

รับทราบ “ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ในกลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุตสังข์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ”



ระเบียบวาระที่ 7.3 การรับทราบการขออนุมัติลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (กongsong)

มติที่ประชุม

รับทราบ “การขอลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นต้นไป”

ระเบียบวาระที่ 7.4 การรับทราบรายงานการพัฒนาระบบสำเนาใบเสร็จรับเงินออนไลน์  
สำหรับการตรวจสอบ (กongsong)

มติที่ประชุม

รับทราบ “รายงานการพัฒนาระบบสำเนาใบเสร็จรับเงินออนไลน์สำหรับการตรวจสอบ”

ระเบียบวาระที่ 7.5 การรับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร  
กรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก (สตง.) แจ้งผลการตรวจสอบ  
การเบิกจ่ายเงินตามโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  
ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 และ รายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงิน  
แผ่นดินของมหาวิทยาลัย กรณี การตรวจสอบการเบิกจ่ายตามโครงการมาตรการ  
การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต (ฝ่ายตรวจสอบและเสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาลสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและ กongsong)

มติที่ประชุม

1. รับทราบ “ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อกรณีสำนักงาน  
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก (สตง.) แจ้งผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการมาตรการการลด  
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565”

2. รับทราบ “รายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของ  
มหาวิทยาลัย กรณี การตรวจสอบการเบิกจ่ายตามโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  
ของนิสิต”

ระเบียบวาระที่ 7.6 การรับทราบการปรับแผนการดำเนินงานกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองกิจการนิสิต)

มติที่ประชุม

รับทราบ “การปรับแผนการดำเนินงานกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี  
งบประมาณ 2566”

ระเบียบวาระที่ 7.7 การรับทราบรายงานผลประเมินและข้อเสนอแนะจาก AUN-QA ระดับนานาชาติ ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร จำนวน 4 หลักสูตร (กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

#### มติที่ประชุม

รับทราบ “รายงานผลประเมินและข้อเสนอแนะจาก AUN-QA ระดับนานาชาติ ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและจิตบริการ
4. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร”

ระเบียบวาระที่ 7.8 การรับทราบคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ธรรมนูญและจริยธรรม (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

#### มติที่ประชุม

รับทราบ “คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมนูญและจริยธรรม”

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 8 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 304 (12/2565) ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติย่อ สรุบบน โดย ฝ่ายเลขานุการ ที่ประชุมฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
 ทั้งนี้ รายงานการประชุมฯ และมติที่ประชุมฯ อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมฯ ครั้งต่อไปพิจารณารับรอง  
 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565